

Thứ 4 tuần thánh

“Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khôn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộ”.

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?” Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người. (Mt 26, 14-16)



Thứ Tư Tuần Thánh, tiếng Anh/Mỹ còn gọi là Spy Wednesday = xin y tá m diễn nôm là “Ngày Thứ Tư Trinh Thám” == có thể vì câu “hắn **tìm dịp thuận tiện** để nộp Người” == Tuy nhiên, câu “*Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khôn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộ*” có hai (2) phần :

1. “*Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước,*”
2. “*nhưng khôn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộ*”

Thánh Matthew và Marcô còn thêm một câu thật... đọc: “... **thà nó đừng sinh ra thì hơn!**...”



⇒ Chúng ta không bàn luận và “đọc/hiểu” câu nói này của Đức Giêsu bằng cặp mắt/lý trí thông minh xuất chúng của một nhà thần học [như câu ngạn ngữ thường nghe: “Muốn cho người khác **không hiểu** điều mình nói thì hãy dùng **ngôn ngữ... thần học!**” – Và những vấn đề liên quan đến thần học mà ngay cả những nhà thần học xuất sắc cũng không thể nào hiểu được thì họ gọi là... mâu nhiệm, ví dụ câu chuyện ngắn nhưng thật đầy ý nghĩa sau đây:

Một hôm, đi dọc theo bờ biển, đầu óc miên man nghĩ đến những bí ẩn về Thiên Chúa, tình cờ Ngài gặp một cậu bé đang ngồi chơi trên cát. Nó dùng một mảnh sò để đào một lỗ nhỏ trên cát, rồi dùng vỏ sò ấy múc nước biển đổ vào.

Nhưng đã tràn xe cát Biển đông, nó cứ đổ nước vào cái lỗ mà vẫn không bao giờ đầy. Ngạc nhiên về cử chỉ của đứa bé, thánh nhân nấn ná gọi chuyện. Ngài hỏi nó đang làm gì, đứa bé trả lời không chút do dự :

- Thưa ông, cháu đang dùng vỏ sò này để tát cho cạn nước bể đại dương.

Thánh nhân lắc đầu bảo nó :

- Cháu không thể làm được chuyện đó đâu.

Đứa bé ngược lên và mỉm cười nói :

- Múc cạn nước đại dương để đổ đầy cái lỗ này còn dễ hơn múc cạn mâu nhiệm về Thiên Chúa.

Thánh Augustinô chợt hiểu được một chân lý : Thiên Chúa là một mâu nhiệm mà con người không thể nào thấu hiểu được.

⇒ Thôi thì chúng ta vốn là phạm phu tục tử, thử tìm hiểu hai (2) phần của câu trên, với tâm tình đơn sơ/chất phát như “đứa trẻ nhỏ” của Đức Giêsu...

1. “Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước,”

Phải chăng Đức Giêsu muốn tỏ bày “lịch sử cứu chuộc loài người” của Thiên Chúa Tạo Dựng, qua bao ngôn sứ, tiên tri tiên báo về cuộc sống/chết (ra đi) của “Người Tôi Trung” của Thiên Chúa sẵn sàng “Này Con đến để làm theo Thánh Ý Chúa”?



Ôi! Tình yêu Chúa Giêsu Ki-tô dành cho mỗi “con chiên” của Người cao trọng xiết bao! Cảm Tạ cùng tôn thờ Đức Giêsu Ki-tô đã “mang lấy thân phận yếu hèn” của tạo vật như chúng con để cứu chuộc và dẫn đưa chúng con về cùng Cha trên trời.

2. “*nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộ*”

Thánh Matthew và Marcô còn thêm một câu thật độc: “... *thà nó đừng sinh ra thì hơn!*...”



Anh Chị Em có ý kiến/suy tư gì không về câu nói này của Đức Giêsu về ông Giuđa? Theo tôi, với đôi mắt và lòng trí vốn rất là phàm phu tục tử, tôi nghĩ rằng câu nói này là một lời “nguyên rủa/chúc dữ” cho Giu-đa trong cơn “tức giận và buồn khổ” của một người bình thường bị phản bội hoặc bị bách hại...

NẾU câu “*nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộ - thà nó đừng sinh ra thì hơn!*” mà xuất phát từ miệng một người phàm phu tục tử như... tôi, THÌ cũng dễ hiểu! Nhưng đây lại xuất phát từ miệng của Chúa Chiên Nhân Từ luôn thương yêu chăm sóc từng con chiên, nhất là những con chiên đau yếu... thì chắc là tôi cũng phải nương theo tư tưởng của một thần học gia mà thốt lên: BÍ NHIỆM – tôi không dùng chữ *mâu nhiệm* nghe! Quả thật là *bí nhiệm* vì trong 4 sách Tin Mừng, chỉ có Matthêu và Marcô ghi thêm câu “*thà nó đừng sinh ra thì hơn*

Thôi thì suy nghĩ thêm làm gì khi có nhiều – rất nhiều – sự việc vượt xa tất giới hạn của lòng trí con người – vốn là tạo vật – bị giới hạn trong không gian và thời gian!

Chi bằng khiêm nhường nhận mình là tạo vật và tôn thờ/kính tin Đấng Tạo Hóa, noi gương thánh Agustinô sau khi “trò chuyện” với đứa bé: *Đứa bé ngược lên và mỉm cười nói*

:

- *Mức cạn nước đại dương để đổ đầy cái lỗ này còn dễ hơn mức cạn mầu nhiệm về Thiên Chúa.*

Thánh Augustinô chợt hiểu được một chân lý : Thiên Chúa là một mầu nhiệm mà con người không thể nào thấu hiểu được.

Lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng trần gian, là Đường dẫn đưa chúng con về với Chúa Cha, là Sự Sống Lại và là Sự Sống vĩnh cửu, xin tăng thêm Đức Tin trong tâm trí chúng con, và nâng Lòng Nhiệt Thành phụng sự Chúa và tha nhân – đặc biệt cho giới trẻ nghèo – trong cuộc sống hằng ngày của chúng con. Amen!

